
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นางมนพร  เจริญศรี รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุม ได้เชิญผู้แทนจากส านักนายกรฐัมนตรี เข้าชี้แจงรายละเอียด
การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผล
การประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรฐัมนตรีและหน่วยงานในก ากับ 
๑. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี     
๒. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน      
๓. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๔. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
๕. ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์  

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
๖. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
๗. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๘. กรมประชาสัมพันธ์  
๙. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
๑๐. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
๑๑. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๑๒. ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ
๑๓. ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
๑๔. ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
๑๕. กองทนุหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ 
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ผลการพิจารณา 

มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรฐัมนตรีและหน่วยงานในก ากับ 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    ๖,๘๗๓,๗๖๔,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ จึงขอสอบถามว่าเครื่องบินล าเลียงส าหรับบุคคล
ส าคัญต้องมีจ านวนกี่ล า 

- การจัดสรรงบประมาณของส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีการแบ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ งและบุคคลส าคัญ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรอง
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ขอสอบถามว่าระหว่างบุคคลส าคัญมีความแตกต่างจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงอย่างไร 
และใครบ้างที่อยู่ในขอบเขตของความเป็นบุคคลส าคัญและผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 

- ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอรับการจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ๕๐,๘๙๑,๕๐๐ บาท จึงขอสอบถามว่ามีรายละเอียดแผนการ
เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวอย่างไร 

- ปี งบประมาณที่ ผ่านมาผู้แทนของส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ว่าจะปรับเปลี่ยนบทบาทของแทนพิเศษของรัฐบาล ให้ท าหน้าที่อื่น
นอกเหนือไปจากการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอสอบถามว่ามี
แผนการด าเนินการอย่างไร 

- ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ว่าด้วยการบริหารจัดการการสื่อสาร
ของรัฐบาลสู่สาธารณชน แต่พบว่าในเนื้องานมีความใกล้เคียงกับภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์  
จึงขอสอบถามว่าเหตุใดไม่มอบหน้าที่ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการ เพื่อลดภาระทางงบประมาณ 

- ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยระบบสารสนเทศ ซึ่งตามความคาดหวังน่าจะมีผลงานในเรื่องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านสารสนเทศอย่างแท้จริง แต่กลับพบว่าเนื้องานส่วนใหญ่เป็นการจัดอบรมสัมมนา  
จึงขอสอบถามว่าเหตุใดถึงให้ความส าคัญกับการอบรม 

- ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีโครงการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน  
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในระดับพ้ืนที่ด้านสิ่งแวดล้อม แต่เนื้องานตามที่
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ให้ความส าคัญกับการจัดอบรมสัมมนาในโรงแรม จึงควรเปลี่ยนเนื้องาน 
ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

- ขอสอบถามส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวง (Ministry Operation Center : MOC) มีความแตกต่างจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
(PMOC) อย่างไร และทุกกระทรวงจะมีศูนย์ปฏิบัติติการหรือไม่ 

- ขอสอบถามว่าเหตุใดส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถึงเสนอขอรับงบประมาณเพื่อสร้าง
เครือข่ายโฆษกภาคประชาชน ในเมื่อกรมประชาสัมพันธ์ก็มีโครงการใกล้เคียงกัน 
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- ขอสอบถามส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า นับตั้ งแต่  นายเศรษฐา  ทวีสิน  
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ใช้งบประมาณส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศเท่าใด  
และในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ตั้งงบประมาณส าหรับภารกิจดังกล่าวเท่าไหร่ 

- ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความต้องการงบประมาณส าหรับจัดหาเครื่องบินรับส่ง
บุคคลส าคัญทดแทนเครื่องล าเลียงหรือ บล.๑๙ จ านวน ๑ เครื่อง โดยตามข้อมูลในปัจจุบันเป็น
เครื่องบินแอร์บัส A340 - 500 จ านวน ๔ เครื่องยนต์ แต่ปัจจุบันแอร์บัสเลิกผลิตแล้ว จึงขอสอบถามว่า
จะเลิกใช้เครื่องบินแอร์บัสเมื่อไหร่ 

- การจัดหาเครื่องบินมาทดแทนแอร์บัส A340 ของส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีการตั้ง
งบประมาณผูกพัน ๕ ปีใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ ๑๒,๕๐๐ ล้านบาท โดยใช้งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๘ ประมาณ ๒ ,๕๐๐ ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าจะด าเนินการจัดซื้อเครื่องบินข้ามทวีป 
และสามารถน ามาประจ าการได้เมื่อไหร่ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะต้องลงนามสัญญาจัดซื้อ
หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีมีความจ าเป็นต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ต่างประเทศ ภายหลังอัตราการลงทุนภายในประเทศถดถอยอย่างต่อเนื่อง โดยความเชื่อมั่น  
ของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยนั้นแสดงให้เห็นแล้วผ่านการที่ผู้บริหารของรัฐบาลเดินทางเข้ าพบ 
กับผู้น าของประเทศไทย และตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล  
มาจากการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี 

- โครงการจัดซื้อเครื่องบินทดแทนเครื่องบิน  บล.๑๙ หรือ Airbus 340 เป็นเครื่องบิน 
ที่กองทัพอากาศจัดเตรียมเพ่ือการบินพิสัยไกลที่สามารถเดินทางข้ามทวีปได้ในระยะไกล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจรับส่งบุคคลส าคัญ ตลอดจนภารกิจด้านมนุษยธรรมด้วย ทั้งนี้  
การจัดซื้อจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และจะได้เครื่องบินพร้อมประจ าการในปี ๒๕๗๒   

- การจัดซื้อเครื่องบินจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับงบประมาณมาก่อน จึงคาดว่าการลามนาม 
ในสัญญาจัดซื้อจะด าเนินการได้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ 

- ส าหรับโครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์จ านวน ๒ เครื่อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับส่งบุคคลส าคัญ
และการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ 
๒๐ ปี และมีสมรรถนะและเทคโนโลยีไมท่ันสมยั จึงจ าเป็นที่ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
ทดแทน โดยที่ผ่านมาในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินให้กับประชาชนนั้น  
ได้ท าข้อตกลงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งได้ช่วยชีวิตบุคคลมาแล้วมากกว่า ๔๐ ราย 

- การด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีความซ้ าซ้อน
กับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นการท างานเพ่ือสนับสนุนรัฐบาลเป็นส าคัญ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข่าวสารภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่ วถึงผ่านช่องทางที่ มีความหลากหลาย ขณะที่ 
กรมประชาสัมพันธ์ จะเน้นไปที่การประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเป็นส าคัญ 

- โครงการเกี่ยวกับการอบรมความรู้ด้านสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับ
บุคคลากรน าองค์ความรู้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
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- การตั้งงบประมาณส าหรับผู้แทนพิเศษ มีเจตนาที่ต้องการรองรับนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
ที่ต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหากับประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยจะเป็นกลไกที่ประสานงานระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงานในพ้ืนที่ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การช่วยเหลือและอพยพคนไทย  
ในต่างประเทศที่ประสบภัย เป็นต้น   

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เมื่อประเทศไทยก าลังส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หน่วยงานราชการควรจัดซื้อ

หรือเช่ารถยนต์ประเภทดังกล่าวให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
ควรประสานงานหน่วยงานอื่นให้ด าเนินการไปในลักษณะเดียวกัน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ๕๐,๘๙๑,๕๐๐ บาท  
๒. ข้อมูลความชัดเจนของโครงการ LINE official account ไทยคู่ฟ้า  
๓. รายละเอียดของโรงงานข้าวโพดหวานกระป๋อง 
- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบิน

และเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งและบุคคลส าคัญ ๑,๘๑๗,๘๖๘,๐๐๐ บาท และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศ
ยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 

- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดโครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์
เพิ่มเติม และ เครื่องบินพิสัยไกล 

ประเด็นที่มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ เสนอให้คณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องพิจารณา

งบประมาณการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับบุคลากรภาครัฐ เพ่ือขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และโครงการ
การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชนของส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   ๑,๔๐๑,๘๒๒,๖๐๐ บาท  

ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เตรียมด าเนินโครงการเพื่อบูรณาการฐานข้อมูล

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีหลายฐานข้อมูลให้ เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน (One HR Database)  
จึงขอสอบถามว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลใดบ้าง 

- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการท างาน หรือ  
Key Performance Indicator (KPI) ของหน่วยงานอื่นหรือไม่ หรือให้แต่ละหน่วยงานจัดเก็บกันเอง 
โดยไม่ต้องส่งให้กับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
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- งบประมาณของประเทศส่วนใหญ่เป็นงบประจ าส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับบุคลากร
ภาครัฐ จึงขอสอบถามว่าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีแนวทางปรับลดก าลังพลภาครัฐ
อย่างไร และถ้าในกรณีที่ปรับลดคนไม่ได้จะมีกระบวนการลดรายจ่ายอย่างไร 

- ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ มีโครงการ
สร้างและพัฒนาผู้น าส าหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งใช้งบประมาณของประเทศด าเนินการ เพื่อเป็นเงื่อนไข
หนึ่งในการเลื่อนต าแหน่งของข้าราชการ จึงขอสอบถามว่าหลักสูตรในท านองนี้มีความจ าเป็นหรือไม่ 
และที่ผ่านมาได้เคยประเมินผลของผู้ส าเร็จหลักสูตรว่าเป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดหรือไม่ 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่บรรจุเป็นข้าราชการในระดับ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่ในความเป็นจริงมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการควบคุมก าลังคนและการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลัง

พลตามภารกิจของหน่วยงาน ปัจจุบันน าเสนอแผนงานการบริหารจัดการก าลังพลภาครัฐให้กับ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา และมีมติเห็นชอบเมื่อเดือนพฤศจิกายนในการสนับสนุนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น 
(Digital Transformation) ของภาครัฐและการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  
รวมเป็นแหล่งข้อมูลเพียง ๑ หน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ  
และการก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง สามารถแยกได้จ านวน ๒๑๙ สายงานแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ  

- กรณีการบริหารทรพัยากรบคุคล เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน 
รวมถึงการด าเนินงานทางวินัย การขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อ ด าเนินการทุกมิติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับมา  

- กรณีแนวทางการปรับลดก าลังพล ด าเนินการตามมาตรการบริหารจัดการก าลังพล 
ตามฐานข้อมูลก าลังคนภาครัฐจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ คน ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
ของรัฐ เช่น ข้าราชการครูและข้าราชการต ารวจ จ านวน ๓ ล้านคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการบริหารก าลังพล และการน ามาตรการเออร์ลี่รีไทร์ และการน ามาตรการ 
แซนด์บ็อกซ์ระหว่างหน่วยงานที่มีความต้องการกับมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการ
สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจากจบการศึกษา 

- กรณีการเปิดหลักสูตรบริหารระดับสูงของส านักงาน ก.พ. เป็นเงื่อนไขส าคัญในการพิจารณา 
ให้แต่งตั้งเป็นต าแหน่งนักบริหารระดับต้นหรือรองอธิบดี ผ่านกระบวนการประเมินผู้เข้ารับการอบรม 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้บริหารมีความรอบรู้และมีความเท่าทันเรื่องต่าง ๆ พร้อมกับมีคุณภาพ  
ส่วนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส่วนราชการอื่น ส านักงาน  ก.พ. ด าเนินการประเมินผู้เข้ารับ 
การอบรมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรของหน่วยงานราชการอื่น หากพบว่าไม่มีคุณภาพจะไม่อนุญาตให้เปิด
หลักสูตรดังกล่าวต่อไป  

- กรณีปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์พ้ืนที่จังหวัดชายแดนอยู่ระหว่างการท า 
แซนด์บ็อกซ์กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลและสร้างแรงจูงใจ
บุคคลากรในพ้ืนที่ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านแพทย์สาขาจิตวิทยาหรือจิตแพทย์   

- กรณีการขออัตราก าลังเพ่ิมเติมจ านวน ๓๐,๐๐๐ อัตรา ของกระทรวงสาธารณสุขในปี ๒๕๖๓ 
ในการเปลี่ยนสถานภาพจากพนักงานราชการเป็นข้าราชการนั้น สืบเนื่องมาจากกระทรวงสาธารณสุข
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เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินและคุณสมบัติของข้าราชการ แต่ประสบปัญหาด้านคุณวุฒิ  
ไม่ตรงกับความเป็นจริง จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงต้องหารือร่วมกันต่อไป 

- กรณีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) พบปัญหาและอุปสรรคในการน า 
ระบบ E-Service ขึ้นแพลตฟอร์มจ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้  ๑. เชิงปฏิบัติการในการเชื่อมโยงข้อมูล 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังไม่มีความพร้อมในระบบ E-Service หรือกระบวนการการให้บริการไม่พร้อม 
๒. ผลตอบรับของผู้ใช้งานผ่านระบบ ท าให้ไม่สามารถน าข้อบกพร่องมาพัฒนาระบบให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

- กรณีกฎหมายระหว่าง ร่างพระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีความแตกต่างกัน กรณีร่างพระราชบัญญัติ
ยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัยเป็นการแก้ปัญหาการท างานภาครัฐในระยะสั้น  
จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 

๑. เรื่องการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ  
๒. เรื่องการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่กับภาครัฐได้มากขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ  
๓. เรื่องภาครัฐสามารถจ าท าแซนด์บ็อกซ์ได้ง่ายขึ้น สามารถปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบต่าง ๆ 

ให้เกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น  
๔. เรื่องการบริหารงานในช่วงภาวะวกิฤตสิามารถแกไ้ขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ยกระดับการ

บริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัยจึงเป็นการแก้ไขปัญหาการท างานในเชิงกลไกการท างานบริหาร
ราชการในระยะสั้น 

ส่วนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้น เป็นการจัดโครงสร้างการท างานภาครัฐ
ในภาพรวม โดยจัดให้มีกระทรวง กรม จังหวัด และการประสานงานภายใต้กระทรวงมีการบริหาร
จัดการภายใน 

- กรณีการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และแจ้งให้กับกระทรวงสาธารณสุข 
เร่งรัดด าเนินการการกระจายอ านาจและประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
และคณะกรรมการกระจายอ านาจเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
(รพ.สต.) เป็นไปได้โดยราบรื่นในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ควรพิจารณาเพ่ิมจ านวนบุคลากรสายวิชาชีพ  

ให้มากขึ้น เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ควรพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning ให้มีประสิทธิภาพและเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณให้ความส าคัญ 
กับ e-Learning เพื่อลดภาระทางงบประมาณ 

- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ควรทบทวนมาตรการจูงใจให้บุคลากรภาครัฐ
เกษียณอายุราชการ เนื่องจากที่ผ่านมามีบุคลากรภาครัฐให้ความสนใจมาตรการดังกล่าวไม่มากนัก 

- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน ควรมีนโยบายการปรับเปลี่ยนอัตราก าลังข้าราชการ
ในสายงานสาธารณสุขให้แตกต่างจากบุคลากรของหน่วยงานอื่น อีกทั้ ง งานสาธารณสุขจ าเป็นต้องใช้
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บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านเพ่ือรองรับกับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเดียว 

- ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทยอยรับโอนกิจการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แต่ไม่ได้มีการถ่ายโอนบุคลากรเข้าไปท างาน ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ควรหาแนวทางการสร้างต าแหน่งใหม่เพื่อลดการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่   

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ความคืบหน้าของโครงการเพ่ือบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญที่มี 

หลายฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน (One HR Database)  
๒. แนวทางการจัดท าแฟ้มผลงานเพื่อการประเมินเลื่อนระดับของข้าราชการ  
๓. แนวทางการวดัผลลัพธ์ของบุคคลที่ได้รับทุนจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ในทุกมิติย้อนหลัง ๕ ป ี
 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ๒๙๓,๙๑๖,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามความคิดเห็นว่าส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ควรมีหน้าที่ 

การประเมินผมสัมฤทธิ์ทางกฎหมายหรือไม่  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. รายการบริการภาครัฐที่ขึ้นและยังไม่ได้ขึ้นอยู่ในแพลตฟอร์มกลาง พร้อมกับปัญหา 

และอุปสรรคในการด าเนินการ  
๒. ความคืบหน้าในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินให้มีความทันสมัย 

พร้อมตัวร่างกฎหมายฉบับล่าสุด 

 
ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ๔๔๙,๒๕๗,๖๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในประเด็น

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามว่าส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่จัดเก็บผลลัพธ์

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณหรือไม่ 
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- ขอสอบถามว่าส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ด า เนินงาน 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ 

- การวางแผนและก าหนดแบบจ าลองเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ของประเทศไทยขนาดใหญ่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับส านัก งาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีการแบ่งอ านาจหน้าที่และภารกิจอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าเหตใุดส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและปรับปรุงการจ าแนกการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้าย  
ของเอกชน (Private Final Consumption Expenditure : PFCE) 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการจัดท ายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณร่วมกับส านักงบประมาณ ส านักงานสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเข้ามาเป็นหน่วยงานหลัก เพ่ือเข้ามา
ท างานร่วมกันในการจัดท ายุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งในการประเมินตัวชี้วัดต่าง ๆ เกิดขึ้น
หลังจากมีเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 

- กรณีโครงสร้างส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบด้วย ๒๓ กอง 
อัตราก าลัง จ านวน ๖๔๔ คน แบ่งออกเป็นข้าราชการ จ านวน ๕๖๕ คน อัตราว่าง ๗๐ ต าแหน่ง สาเหตุ
เนื่องจากปริมาณงานมีเป็นจ านวนมากและการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็นกอง เช่น กองการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน กองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองโครงการพ้ืนฐาน และกองพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่วนศูนย์ประจ าภาคทั่วประเทศมีจ านวน ๔ ศูนย์ ๔ กอง เจ้าหน้าที่ประจ า 
แต่ละกองจ านวน ๒๐ กว่าคน  

- กรณีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยจัดสรรงบประมาณ
ตามสัดส่วนคนจนในอัตราร้อยละ ๑๐ และสัดส่วนรายได้ของครัวเรือนร้อยละ ๒๕ รวมกันคิดเป็น 
ร้อยละ ๓๕  

- กรณีการก าหนดดัชนีความก้าวหน้ากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถวัดได้ถึงระดับ
จังหวัด เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณมีความสมดุลมากขึ้น ส่วนในการแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจน
เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง และปัญหาในระดับพ้ืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้  
ให้ประชาชนภายในจังหวัด 

- กรณีตามข้อสังเกตทั้ง ๗ ข้อ ในโครงการที่มีวงเงินงบประมาณระดับมากกว่าหนึ่งพัน 
ล้านบาท ที่เบิกจ่ายเป็นค่าด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ โครงการที่เกินกว่าพันล้าน  
และคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด าเนินการ และการน าโครงการส าคัญหรือเป็นโครงการขนาดใหญ่  
ที่มีผลกระทบสูง ซึ่งจะด าเนินการรวบรวมลงเว็บไซต์ต่อไป 

- กรณีบทบาทและอ านาจ หน้าที่ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กับส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความแตกต่างกัน ซึ่ง (สนข.) ดูแลเฉพาะ
ในกระทรวงคมนาคม ส่วนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเรื่องของนโยบาย
เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งพลังงาน สื่อสาร ภาพรวมทั้งหมด และอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างสถาบันการวิจัยในรูปแบบการท างาน โดยมีนักวิจัยจ านวน ๒ คน 
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เนื่องจากค่าตอบแทนของนักวิจัยอยู่ในระดับต่ า แต่มีหน้าที่สนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ ๑๓ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในแต่ละปีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะจัดท ารายงานวิเคราะห์

สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีการน ารายงานมาปรับใช้
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ดังนั้น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรน ารายงาน 
ฉบับนี้ไปเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ หรือ ก.น.บ. เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณลงในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีความยากจนเรื้อรัง 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
๒. ข้อมูลโครงสร้างองค์กรและจ านวนบุคลากรในแต่ละกอง พร้อมกับอ านาจหน้าที่ 

ของแต่ละกอง 
- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินการ  

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

- นายสุรเชษฐ์  ประวิณวงษ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดแนวทางการแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  

และสังคมแห่งชาติกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (สกพอ.)  
ในการรับผิดชอบต่อโครงการขนาดใหญ่ 

๒. รายละเอียดการแสดงความเห็นต่อโครงการแลนด์บริดจ์หรือโครงการสะพานเศรษฐกิจ
ภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย - อันดามัน (ชุมพร - ระนอง) 

๓. รายละเอียดการสรุปผลการด าเนินงานของมูลนิธิ บัญชีรายรับ รายจ่าย และทิศทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต 

 
ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์        
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง    ๙๓,๐๑๙,๓๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์  

และการสร้างความสามัคคีปรองดองในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

ขอรับงบประมาณจ านวน ๖๒,๖๐๒,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ โดยพบว่าเงินส่วนใหญ่ประมาณ ๒๙ ล้านบาท ใช้กับการซื้อเวลา
โฆษณา และสร้างเนื้อหาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงขอสอบถามว่าได้มีการประมาณการ  
การเข้าถึงของประชาชนอย่างไร 
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- ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๑ ซึ่งเดิมมีความเข้าใจว่ามีระยะเวลาท างาน ๕ ปี จึงขอสอบถามว่าในระยะยาว 
จะมีการปรับแผนการท างานหรือไม่ โดยเฉพาะในอนาคตถ้ามีตั้ง Thailand Creative Content 
Agency เพื่อขับเคลื่อนนโยบาซอฟต์พาวเวอร์ 

- ขอสอบถามว่าส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง มีความคืบหน้าในการจัดท ารายงานการปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Guillotine) 
เพื่อน าไปสู่การแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่มีความทันสมัยอย่างไร 

- ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
ไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการขับเคลื่อนนโยบาย ๑ ครอบครัว ๑ ซอฟต์พาวเวอร์  
(One Family One Soft Power : OFOS) จึงขอสอบถามว่าที่สุดแล้วจะมีแนวทางการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของ OFOS อย่างไร 

- ขอสอบถามส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดองว่าโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหมดของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นเงินจ านวนเท่าไหร่ 
และมีแผนบูรณาการงบประมาณที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์  

ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ในขณะที่ยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการ 
บูรณาการข้อมูลขับเคลื่อน และวางรากฐานรากการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการสื่อสาร รวมถึงการสื่อสาร 
ในเชิงของยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งเป็นภารกิจภายใต้ของอนุกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์เป็นโครงการที่จัดตั้งเพ่ือสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะด าเนินการจริง 

- กรณี การวัดผลการรับรู้ ในมิติของซอฟต์ เพาวเวอร์สามารถที่ จะทราบผลการรับรู้  
โดยมีเครื่องมืออยู่ ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. Social Listening ด าเนินการร่วมกับที่ปรึกษาที่จะสามารถประเมิน
การรับรู้ของประชาชนตามช่องทางและผ่านแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย ๒. คณะกรรมการสื่อสาร  
ของกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เป็นผู้ตั้งค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ๓. การส ารวจโดย
ส านักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับสถาบันวิจัยด าเนินการวัดผล 

- กรณีการสร้างการรับรู้ “ไวรอล” ด าเนินการผ่านอนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ด้านซอฟต์พาวเวอร์ มีกระบวนการจัดท าเวิร์คช็อปร่วมกับหน่วยงานและสถาบันวิจัยหรือวิชาการ
อย่างเช่น ส านักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) เพ่ือที่จะเตรียมการสื่อสาร  
ทั้งในระดับส านักงานเป็นภาพรวมของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ ช่องทางการสื่อสาร
ให้กับประชาชนรับรู้ผ่านสื่อทีวีมากกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ ครอบคลุมทั้งเรื่องออนแอร์ ออนไลน์ ออนไซต์  

- กรณีแนวทางการก่อสร้าง EXHIBITION หรือการลงพ้ืนที่  ด าเนินการออกแบบให้เป็น 
เพอร์มาเน้นท์เอ็กซิบิชั่นในลักษณะที่เป็นนิทรรศการที่เรียกว่าโปรเจกต์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในภูมิภาค
เป็นการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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- กรณีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
นโยบายยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งในช่วงปี ๒๕๖๗ การทบทวนบทบาทศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ อย่างเช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในการจัดบทบาทของหน่วยงานในลักษณะ
ที่ขับเคลื่อนวาระส าคัญของประเทศต่าง ๆ  

- ปัจจุบันหน่วยงานมีบทบาทส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าบริการด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
รวมถึงเพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการหรือสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ 

- กรณีการด าเนินการเกี่ยวกับการขจัดข้อกฎหมายหรือกฎหมายกิโยตินที่เป็นปัญหา อุปสรรค
การด าเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันภารกิจดังกล่าวมอบให้คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจโดยมีอาจารย์ธงทอง  จันทรางศุ เป็นประธาน มีอ านาจหน้าที่พิจารณา  
๔ ด้าน เกี่ยวกับเรื่องการประกอบธุรกิจ 

- กรณีการจัดตั้งงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ การจัดท าค าขอจ านวน 
๕,๗๐๐ กว่าล้านบาท ในชั้นของการพิจารณาตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณจ านวน ๒,๖๗๙ ล้านบาท ครอบคลุม  
๑๑ อุตสาหกรรม ที่ปรากฏในแผนงานและงบประมาณค าขอของแต่ละส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับ
งบประมาณ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ยุท ธศ าสต ร์ ช าติ  แ ละการส ร้ า งความสามั ค คี ป รอ งดอง ส่ ง เอกสารบั นทึ กก ารป ระชุ ม 
ของคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ส่งข้อมูลจ านวนเงิน จ านวนโครงการ ที่ผ่ าน 
การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ รวมทั้งโครงการที่รอ  
การพิจารณา และโครงการซอฟต์พาวเวอร์ ๑๑ ด้าน ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘   

 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   ๗๔๓,๕๔๒,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงาน GCC ๑๑๑๑ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ านวนเท่าใด  

และเพราะเหตุใดถึงมีการเปลี่ยนไปใช้ ทราฟฟ่ีฟองดู (Traffy Fondue) โดยให้อธิบายข้อดีและข้อเสีย
ของการเปลี่ยนไปใช้ระบบนี้ซึ่งในปัจจุบันมีหลายจังหวัดน าไปใช้ เพราะด้วยระบบที่ดีกว่าใช่หรอไม่  

นอกจากนี้  ขอทราบถึ งความคืบหน้ าของร่างพระราชบัญ ญั ติ ข้ อมู ลข่ าวสารและ 
ร่างพระราชบัญญตัิกรอบและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ รวมถึงความคืบหน้าการออกแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ ฉบับที่ ๓ เพราะฉบับที่ ๒ มีการประกาศใช้ผ่านมา ๑๐ ปี แล้ว ทั้งนี้ ควรมีการ
พัฒนาใช้กฎหมายฉบับที่ ๓ เพื่อใช้กับการซื้อขายออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าจากต่างชาติจ านวนมาก 
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ท าให้เกิดความลักลันกันในเรื่องของการด าเนินการที่แตกต่างกันของผู้ค้าคนไทยกับชาวต่างชาติ  
เพราะกฎหมายนี้ ไม่สามารถบังคับใช้กับชาวต่างชาติได้  

นอกจากนี้ ยังขอสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการติดตามสมรรถนะในการติดตามการบริหาร
ของรองนายกรัฐมนตรีด้วย ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องใด 

- ขอทราบรายละเอียดภารกิจหลักและความจ าเป็นของหน่วยงาน และในงานบริการประชาชน
ผ่านทางช่องทางการร้องเรียนมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือไม่ ได้มีการตอบกลับผู้ร้องเรียน
และติดตามผลอย่างไร โดยเห็นว่าในช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอให้มีหน่วยงานส่วนกลางที่ท าหน้าที่  
ในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อกระจายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการประชุมนานาชาติต่างๆของ ๖ หน่วยงาน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยประกันชีวิตส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และในค่าใช้จ่ายในการอบรม
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม เป้าหมาย ๑๕๐ ราย แสดงความ
คิดเห็นว่างบประมาณในการอบรมยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึง 

- กรณีที่มาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ที่มาจากส่วนภาคประชาสังคม  
ซึ่งมีภาคเอกชนจ านวน ๓ - ๔ คนในแต่ละจังหวัด ที่มีการคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถ 
มาเป็นคณะกรรมการ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบพิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าว 

- ขอทราบเหตุผลกรณีในการประเมินมาตรการการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยขอให้หน่วยงานติดตามการประเมินการบริการสาธารณะ 
ตามแผนการกระจายอ านาจมีความสมดุลหรือไม่เพียงใด 

- กรณีถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) ขอให้ตรวจสอบว่าส่วน
ราชการใดที่ไม่ด าเนินการตามคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหน่วยงานมีแนวทางอย่างไรเพื่อด าเนินการกับส่วนราชการดังกล่าว  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นเรื่องศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ใช้งบประมาณจ านวน ๒๘ ล้านบาทเป็นค่าบริการ

จัดการในเชิงระบบ ส่วนกฎหมายสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารในช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการเสนอเข้ามาหนึ่งครั้ง ซึ่งได้เสนอส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจเรียบร้อยภายหลังมีข้อโต้แย้งจากศาลปกครองและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  
ในประเด็นว่าอาจจะไม่ตรงกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ ซึ่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้น ากลับไป
ทบทวนขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี ส่วนพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน  
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรบัปรงุอ านาจหน้าทีใ่ห้เหมาะสมกับปัจจุบัน
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว 

- ในเรื่องการก ากับติดตามราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี  ชี้แจงว่า มีการก ากับ
ดูแลในส่วนภูมิภาค ๖๗ จังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันที 

- ในเรื่องภารกิจอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานจะด าเนินการ ๓ เรื่อง ๑. การตรวจราชการ  
๒. รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๓. คือด าเนินการเรื่องโฉนดที่ดิน 
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- ในรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการประชุมนานาชาติต่าง ๆ ของ ๖ หน่วยงาน ๑๕ รายการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยประกันชีวิตส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เกิดจากเดิมมีข้าราชการ
เสียชีวิตมากจึงไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด แต่ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายที่ยังอยู่ที่หน่วยงาน  
คือ เรื่องเงินช่วยเหลือบุตรเท่านั้น  

- ประเด็นเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์มี ๖ ช่องทาง มีทั้งเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียน  
โดยเรื่องที่ยากที่สุด คือ เรื่องที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตป่าและในเขตทหาร ปัจจุบันมีระบบแจ้งเตือน
ใหม่โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับศูนย์ด ารงธรรม 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เข้าร่วมในการประชุมเพ่ือขอรับงบประมาณของหน่วยงานในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เพื่อการส่งเสริมการกระจายอ านาจ การเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓ ครั้ง 
- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอข้อมูลย้อนหลังของแผนการกระจายอ านาจ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปีปัจจุบัน ได้รับงบประมาณจริงจ านวนเท่าใดในงบประมาณประเภทรายได้จัดเก็บเอง 
รายได้ที่รัฐจัดเกบ็ให้ รวมทั้งเงินอุดหนุน โดยเปรียบเทียบกับประมาณการในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้
เห็นว่ามีความใกล้เคียงกันมากน้อยอย่างไร 

 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ๑๙๗,๑๘๒,๑๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบถึงกฎหมายของหน่วยงานว่า สามารถด าเนินงานในเชิงรุกให้สามารถด าเนินการ

ตรวจสอบเหตุที่อาจละเมิดสิทธิของผู้บริโภค โดยที่ไม่ต้องรอให้ผู้บริโภคมาร้องเรียนได้หรือไม่  
- ขอทราบข้อมูลเชิงสถิติในการด าเนินคดีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน  เช่น การจ าหน่ายสินค้า

ออนไลน์ มีการบันทึกสถิตินี้หรือไม่ เช่น แบ่งเป็นการด าเนินการเอาผิดกับผู้ขาย และมีการใช้กฎหมาย
ใดในการด าเนินการกับผู้กระท าผิด 

- หน่วยงานมีนโยบายในการปราบปรามบุหรี่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร และมีแนวทาง
ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างไร มีการประเมินติดตามผลหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงประชาชนในทางออนไลน์ และมีแนวทางอย่างไร
เพื่อให้ศูนย์ AOC ๑๔๔๑ ท างานได้รวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานปรับกลยุทธ์ในการตั้งสินบน
การน าจับด้วย 

- กรณีมีการลักลอบจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนที่ปรากฏในต่างจังหวัด ขอทราบว่ามีการ
ด าเนินการอย่างไร มีการมอบหมายภารกิจให้กับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคอย่างไร 
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๑๔ 
 

- กรณีโครงการเลือกเครื่องเล่นให้ปลอดภัย ขอให้หน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาด าเนินการ
ครอบคลุมในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย 

- หน่วยงานมีการถ่ายโอนภารกิจใดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในปัญหาการกระจาย
ภารกิจไปยังส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนท้องถิ่นครบทุกแห่งหรือไม่ มีปัญหาติดขัด
เรื่องงบประมาณหรือไม่ เหตุใดจึงกระจายภารกิจไปยังส่วนท้องถิ่นไม่แล้วเสร็จ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน คือ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง และมีกฎหมายเฉพาะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะเป็นเรื่องของการขออนุญาตและการจด
แจ้งและการโฆษณาที่ต้องได้รับอนุญาต ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคจะแบ่งเป็น ๔ หมวด
ประกอบด้วย เรื่องของฉลากสินค้า เรื่องการโฆษณาสินค้า เรื่องของการควบคุมการออกประกาศต่าง ๆ 
และเรื่องความปลอดภัยของสินค้าบริการต่าง ๆ 

- ประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ได้มีการขอรับงบประมาณในการท าระบบตรวจจับ และในการ
โฆษณาได้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะ แต่เนื่องจากหน่วยงานมีเฉพาะ 
ในส่วนกลาง การลงไปในพ้ืนที่ต่างจังหวัดมีข้อจ ากัดเรื่องบุคลากรและเรื่องงบประมาณ ส่วนเรื่อง
ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ประมาณร้อยละ ๘๐ ร้องเรียนผ่านออนไลน์ และมีช่องทางสายด่วนในการให้
ค าปรึกษากับผู้บริโภคที่มีปัญหา ในการส่งต่อหน่วยงานได้ท าข้อมูลเชื่อมโยงกับทั้งของส่วนรวม  
และหลายหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน เพ่ือให้ความสะดวกในการส่งต่อข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา  
และในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามีกฎหมายทั้งหมด ๓ ฉบับ คือ กฎหมายของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าอันตราย กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการน าบุหรี่ไฟฟ้าและกฎหมาย
ของกรมศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้าสินค้าเช่นเดียวกัน โดยหน่วยงานได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจจับ และมีการตั้งชุดเฉพาะกิจไปตรวจจับตอนกลางคืน โดยต้อง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งการให้ความรู้ควบคู่กับการปราบปรามด้วย 

- ในเรื่องการถูกหลอกลวงออนไลน์  กรณีเรื่องของประชาชนที่ถูกหลอกจากการซื้อขาย  
โดยปัญหาคดีออนไลน์ในส่วนคดีอาญาเป็นกรณีช่องทางเฟสบุ๊คที่เป็นความเสียหาย ท่ีเกิดจากการซื้อ
ขายสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา และได้มีการออกประกาศในเรื่องของการควบคุมผู้ขนส่งพัสดุเก็บเงิน
ปลายทางเพ่ือป้องกันประชาชน ช่วยเหลือผู้บริโภคไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการซื้อขาย โดยเป็นความ
ร่วมมือกันระหว่างหลายหน่วยงานในการแก้ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ 

- ในเรื่องโครงการเทคโนโลยี Big Data ชี้แจงว่า เป็นการน าไปพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้า
และบริการเชิงรุกในเชิงป้องกันและเป็นช่องทางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ส่วนเรื่องการกระจายอ านาจไปท้องถิ่น ในเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข์เป็นที่ปัญหาที่ เกิดขึ้น 
ในท้องถิ่นและมีการกระจายอ านาจลงไปในส่วนท้องถิ่น ส่วนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของทางเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา
และกรุงเทพมหานคร ได้ท าข้อมูลข่าวสารกระจายไปสู่ท้องถิ่นทั้ง ๔ รูปแบบตามช่องทางต่าง ๆ 
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- กรณีเรื่องแผนภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น คือ การให้ส่วนท้องถิ่นรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ของผู้บริโภคมีการตั้งอนุกรรมการในระดับท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อไกล่เกลี่ย และมีกลไกในส่วนของภูมิภาค
ระดับจังหวัด โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองบริโภค รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสู่ประชาชน เพ่ือให้หน่วยงานมีหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมสร้างความเข้มแข็ง 
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานควรมีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาซื้อขาย

สินค้าออนไลน์ ทั้งนี้ เห็นว่าหน่วยงานต้องท างานบูรณาการร่วมกับองค์กรผู้บริโภค สภาองค์กรของ
ผู้บริโภค และร่วมกับหน่วยงานอื่นในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลเชิงสถิติในการด าเนินคดี กับสินค้า 

ที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ มีการบันทึกสถิตินี้หรือไม่ เช่น แบ่งเป็นการ
ด าเนินการเอาผิดกับผู้ขาย โดยใช้กฎหมายใด  

- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอเอกสารที่อธิบายถึงช่องทาง 
ที่ผู้บริโภคจะสามารถติดต่อหน่วยงานได้ ว่ามีการแยกประเด็นการร้องเรียนอย่างไร มีการร้องเรียนเรื่อง
ใดบ้าง และหากเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ จะด าเนินการอย่างไร  
มีการส่งผ่านข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ มีการร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์กี่ราย หรือผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์กี่ราย และประเด็นที่เกิดการร้องเรียนมีประเด็นในเรื่องใด รวมทั้งมีการส่งต่อหรือ
ประสานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างไร 

นอกจากนี้ การขอรับจัดสรรงบประมาณในปีนี้มีการจัดท าข้อมูลกับเรื่อง Big data จึงขอ
สอบถามว่าการจัดท า Big data นั้น เพื่อรับและส่งต่อขอ้มูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือเพียง
ด าเนินการภายในของหน่วยงานเท่านั้น เพราะมีหลายกรณีที่มีการร้องเรียนหลายหน่วยงานจึงต้องการ
ทราบว่ามีการส่งต่อข้อมูลกันหรือไม่ระหว่างหน่วยงานที่มีการร้องเรียนจากประชาชน 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบข้อมูล 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Big Data) 

- นายอดิพงษ์  ฐิติพิทยา กรรมาธิการ ขอให้น าส่งข้อมูลเอกสารประกอบกรณีที่มีการขยาย
ภารกิจของหน่วยงานไปในส่วนภูมิภาค 

 
กรมประชาสัมพันธ์     ๑,๕๐๖,๔๑๒,๒๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมประชาสัมพันธ์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีการผลิตสื่อของตัวเอง และให้หน่วยงานภายนอกผลิตสื่อ 

ให้หน่วยงาน และมีการจัดซือ้อุปกรณ์จ านวนมาก แสดงให้เห็นวา่หน่วยงานสามารถผลิตสื่อหรือรายการ
ได้มากขึ้น จึงขอสอบถามว่าหน่วยงานมีการจ้างผลิตหน่วยงานภายนอกกี่รายการ และขอสอบถาม
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แนวโน้มว่าจะเปน็อย่างไรในอนาคตของหนว่ยงาน จะให้ความส าคัญกับการผลิตสื่อหรือรายการเองหรือ
ให้ความส าคัญกับการจ้างหน่วยงานภายนอกให้ผลิตสื่อของหน่วยงานให้มากขึ้น  

- ในโครงสร้างองค์กรมีกองส านักงานเขต ๑ - ๘ และมีส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  
และจึงต้องการทราบข้อมูลที่เกี่ยวเรื่องนี้ว่า กองพัฒนาการประชาสัมพันธ์มีหน้าที่อย่างไรบ้าง ทั้งนี้  
หากมีการแบ่งหมวดเป็นสื่อ ทีวี วิทยุ โซเชียลมีเดีย และอื่น หน่วยงานมีการใช้งบประมาณ โดยจัดสรร
เป็นหมวด มีการแบ่งแต่ละหมวดใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด 

นอกจากนี้ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน ๓๐๘ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องใด 
ขอให้ขยายความในรายการนี้  

- โครงการข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ มีการวัดผลอย่างไร  
ในตัวชี้วัด และที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์นั้น มีการด าเนินการอย่างไรมีแผนจะเดินทางไปประเทศใด  จึงขอทราบ
รายละเอียดในส่วนนี้ และโครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสู่สังคมผู้สูงวัย ขอทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติมและผลงานในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ใช้สื่อรูปแบบใด 

นอกจากนี้ เรื่องจ้างผลิตรายการของหน่วยงาน หากมีพิธีกรที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก 
ตามระเบียบการจ้างพิธีกรต้องทดลองจัดรายการเป็นจ านวนเท่าไหร่ มีการประเมินผลงานอย่างไร 

- กรณีหลักเกณฑ์การตั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ ไม่เป็นไปตามเป้า หน่วยงาน 
มีแนวทางด าเนินการอย่างไร และขอทราบว่าเพราะเหตุใดจึงมีการลดลงของค่าใช้จ่ายประจ า  
และขอทราบเหตุผลในการปรับลดค่าใช้จ่ายบุคลากร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนช่องทางการประชาสัม พันธ์ให้สอดคล้อง 
กับยุคสมัยปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เห็นว่าหน่วยงานควรมีการจัดท ารายการที่ดีโดยเป็นรายการ  
ที่มียอดผู้ชมสูง 

- ในแผนงานโครงการสามจังหวัดชายแดนใต้  ขอทราบเหตุผลในการแยกโครงการ
ประชาสัมพันธ์ออกมาจากโครงการอื่น และในโครงการผู้สูงอายุ ขอทราบเหตุผลความจ าเป็นที่มีการท า
โครงการแยกจากโครงการอื่น 

- รายงานงบการเงินของหน่วยงาน สตง. มีการให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไข ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นต้นมา ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่ามีแนวทางในการแก้ไขให้ถูกต้องได้อย่างไร  

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า การท างานของหน่วยงานในระดับจังหวัด หน่วยงานมีการบูรณาการ
งานร่วมกับกรมการปกครอง โดยเฉพาะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีหอกระจายข่าวในหมู่บ้านอยู่แล้ว หรือไม่ 
อย่างไร 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงการแบ่งสัดส่วนภารกิจและงบประมาณ ว่าเป็นภารกิจด้านโทรทัศน์ 
วิทยุ และการผลิตสื่อหรือกิจกรรม อย่างไร 

- หน่ วยงานมี รายได้ที่ เป็น เงินนอกงบประมาณ สอบถามว่ามีแนวคิดในการน าเงิน 
นอกงบประมาณมาสมทบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- หน่วยงานด าเนินงานทั้งส่วนของการท าคอนเทนต์  (content) เป็นหน่วยประสานงาน 

กับราชการและประสานงานกับประชาชน รวมทั้ งการอ านวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชน  
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โดยงบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับภารกิจพ้ืนฐานในการผลิตสื่อ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการด าเนินงานของบุคลากรภายในองค์กรเอง นอกจากนั้น เป็นการจ้าง
บริษัทภายนอกเพื่อท ารายการกีฬาในช่อง NBT ขอจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- การจัดจ้างบุคลากรภายนอก เป็นไปตามระเบียบค่าตอบแทนการจัดจ้างบุคคลภายนอก  
ท าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น พิธีกร  

- ค่าสื่อสารโทรคมนาคม จ านวน ๓๐๘ ล้านบาท เป็นการเช่าสัญญาน เช่าช่องทางดาวเทียม 
เพ่ือกระจายสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์กรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีโทรทัศน์ ๑๖๘ สถานีโทรทัศน์
ภูมิภาค รวมทั้งค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประมาณ ๓๐ ล้านบาท ในกิจการออนไลน์ของทุกหน่วยงาน 
ในกรมประชาสัมพันธ์ 

- ประเด็นประชาสัมพันธ์จังหวัดและส านักประชาสัมพันธ์เขต ๑ – ๘ มีความซ้ าซ้อนกันหรือไม่ 
ชี้แจงว่า ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นหน่วยงานในภูมิภาค อยู่ ในก ากับของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน มีภารกิจส่วนหนึ่งที่ต้องด าเนินการตามนโยบายของกรม  
โดยกรมได้จัดสรรงบประมาณไปยังประชาสัมพันธจ์ังหวัด ปีละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือให้ผลิตชิ้นงานในพ้ืนที่  และประสานกับสื่อมวลชนในจังหวัด ส าหรับส านักประชาสัมพันธ์ 
เขต ๑ – ๘ ดูแลโทรทัศน์และวิทยุที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาค  

- ประเด็นการปรับลดบุคลากร ชี้แจงว่ามิได้มีการเลิกจ้างบุคลากรแต่อย่างใด ชี้แจงว่า  
เหตุที่จ านวนงบประมาณลดลง เนื่องจากอยู่ในกระบวนการระหว่างการสอบบรรจุแต่งตั้งบุคคล
ข้าราชการ ซึ่งสาขาที่ขาดแคลน ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกร และเจ้าพนักงานธุรการ
หรือการเงิน 

- ประเด็นแผนงานบูรณาการ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓ แผนงานบูรณาการ 
ได้แก่ ๑. เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒. เรื่องผู้สูงอายุ และ ๓. เรื่องการประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- ประเด็นตัวชีว้ัด หน่วยงานด าเนินการไดค้รบถ้วนตามเป้าหมาย โดยแนวทางในการด าเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มี ๔ แนวทาง คือ ๑. การประเมินผลตัวชี้วัดตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  
๒. การประเมินผลแผนงานตามแผนงานบูรณาการทั้งสามแผน ๓. การประเมินผลสัมฤทธิ์แผนระดับ 
ที่สาม และ๔. การประเมินผลโครงการส าคัญตามเกณฑ์ส านักงานการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  

- ประเด็นรายงานของผู้สอบบัญชีปี ๒๕๖๖ ตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อท้วงติง
ชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากในอดีตมีการลงระบบครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ด้วยบุคคล ท าให้มีความคลาดเคลื่อน และสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันที่มีการลงระบบโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งไม่
สามารถหาหลักฐานในบางรายการได้ และหน่วยงานได้แจ้งให้ สตง. ทราบ และพร้อมด าเนินการแก้ไข 

- ประเด็นการแบ่งสัดส่วนภารกิจและงบประมาณ คือ สื่อโทรทัศน์มีสัดส่วนการใช้งบประมาณ
มากที่สุด 

- งบประมาณส่วนที่จ้างบุคคลภายนอกมาผลิตรายการ เป็นการใช้งบประมาณในส่วนของสื่อ
โทรทัศน์ และอีกส่วนคือการกระจายงบประมาณไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัด หรือสื่อในต่างจังหวัด 
รายละเอียดดังกล่าว หน่วยงานขอส่งเป็นเอกสารเพ่ิมเติม 
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๑๘ 
 

- ประเด็นหอกระจายข่าว ปัจจุบันหน่วยงานมีการท างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีการ
ผลิตคอนเทนต์ (content) ส่งไปยังหน่วยกระจายข่าว และบางกรณีมีบุคลากรของหน่วยงานเป็นผู้จัด
รายการ 

- ประเด็นรายงานของผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า หน่วยงานจะด าเนินการแก้ไขการลงระบบ 
และการบันทึกบัญชีต่อไป  

- งบประมาณที่หน่วยงานได้รับในแต่ละปี มีจ านวนไม่เพียงพอ ปัจจุบันได้รับการสนับสนุน  
จาก กสทช. และรายได้จากการเช่าเวลาโทรทัศน์ หน่วยงานน ามาสมทบกับรายจ่ายค่าเช่ารถ  
และค่าจ้างเหมาบริการ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรมีการก าหนดนโยบายวิธกีารใช้สื่อประชาสัมพันธโ์ซเชียลมีเดยี โดยให้รวมเป็นแพลตฟอรม์

เดียวกัน เพ่ือให้เป็นสื่อช่องทางเดียวส าหรับประชาชน ซึ่งจะท าให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานเพ่ือท าให้กา รประชาสัมพันธ์ 
ให้มีประสิทธิภาพ และควรจัดให้มีหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม และให้มีหน่วยงานหลัก
บริการข้อมูลคอลเซ็นเตอร์ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑.ขอเอกสารการจ้างเหมาบริษัทที่ผลิตรายการให้กับกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น 

อัตราการจ้างเหมาของบริษัทที่จ้างเข้ามาในการผลิตรายการ รวมถึงรายละเอียดงบประมาณทั้งหมดที่
ใช้ในแฟลตฟอร์มออนไลน์ทั้งของใหม่และของเดิมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้หรือตามแผนงาน 

๒. ขอเอกสารเกี่ยวกับรายจ่ายเงินเดือนบุคลากรประจ าและรายจ่ายบุคลากรแบบจ้างเหมา  
ของหน่วยงานที่ใช้ในการจ้างหรือเพื่อผลิตรายการต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ 

- นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดการจัดท า
โครงการค่ายเยาวชน NEW(S) GEN LEADER CAMP ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้แจง ดังนี้ 
- สตง. จ าเป็นต้องรอข้อมูล เอกสารและหลักฐาน จากกรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือประกอบการพิจารณา

ตรวจสอบว่าการบันทึกบัญชีมีความถูกต้องตามหลักการหรือไม่ 
 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ๕๒,๔๒๐,๖๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- จากผลการด าเนินการในการตั้งเป้าหมายของผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ เป้าหมายของรายได้ 

เป้าหมายของจ านวนนักท่องเที่ยว ขอทราบว่าในการตั้งเป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณที่มีการปรับ
เพิ่มขึ้นอย่างไร และกรณีไม่มีความสอดคล้องกันจะสามารถด าเนินการต่อไปอย่างไร 
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๑๙ 
 

- ขอทราบว่าในผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจการจ้างงานคนในท้องถิ่น มีการก าหนดสัดส่วน 
การจ้างงานอย่างไร และขอทราบการก าหนดนิยามค าว่าท้องถิ่นของหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร  

- ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีการตั้งเป้าหมายไว้สูงมาก ขอทราบว่ามีแผนการ
ด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- กรณีองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไม่ยอมรับการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงาน ขอทราบ
เหตุผลกรณีที่รัฐบาลให้ยุบเลิกและไม่ให้มีการยุบเลิกหน่วยงาน 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในเรื่องเป้าหมายการท่องเที่ยว Ecommerce ในส่วนของแผนที่หน่วยงานได้มีการก าหนด

ตั้งเป้าหมายรายได้ นักท่องเที่ยว ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมออกบูธโรดโชว์ร่วมกับพันธมิตร
ไม่ว่าจะเป็นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมต่าง ๆ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง รวมทั้ง 
ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายวิธีการเพ่ือเป็นการกระตุ้น การสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยว
และให้พันธมิตรทางธุรกิจมีโปรแกรมในการเข้าร่วมกระตุ้นให้การรับรู้  และการเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ได้มีเทคนิคกลยุทธ์เจาะตลาดที่มีนักท่องเที่ยว โดยเป้าหมายหลักเป็นท่องเที่ยวต่างชาติ  
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจีน และได้มีการประสานงานให้กับแพลตฟอร์มใหญ่เพ่ือที่จะมีวิธีการ 
ในการร่วมธุรกิจ และมีการน าอุปกรณ์จ าหน่ายตั๋วเข้ามาใช้เพ่ื อดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว 
ที่เชียงใหม่เพ่ิมมากขึ้น  

- ส าหรับการจ้างการจ้างคนในท้องถิ่น ขอชี้แจงว่า ค าว่าท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
ของหน่วยงาน หมายถึง พ้ืนที่เชื่อมโยงและพ้ืนที่ติดต่อใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น จึงหมายถึง
พ้ืนที่ เชื่อมโยงทั้งหมด โดยในการจัดตั้งส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คือ ต าบลหนองควาย  
ต าบลสุเทพ ต าบลแม่เหียะ โดยจะมีการให้ชุมชนเข้ามาจ าหน่ายสินค้าตามโครงการที่ส านักงานจัดตั้ง  
และมีการน าสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนของท้องถิ่นเข้ามาจัดจ าหน่ายในลักษณะหมุนเวียน 
ส าหรับกรณีของข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนที่มีการจ าหน่ายหรือซื้อวัสดุอาหารสัตว์ ขอรับและน าไป
ปฏิบัติเพื่อให้ข้อห่วงใยดังกล่าวเกิดประโยชน์ 

- กรณี ขององค์ การสวนสัตว์ที่ ไม่ รับการถ่ ายโอน ขอชี้ แจงว่ า ภายหลั งจากที่ ได้ มี 
พระราชกฤษฎีกายุบเลิกหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย หน่วยงานได้เร่งด าเนินการ 
ในการที่จะให้มีการถ่ายโอน ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  
ให้มีการรับโอนสิทธิหน้าที่ทรัพย์สินของหน่วยงานภายหลังจากหักหนี้สินไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม  
ในรายละเอียดที่หน่วยงานมีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทั้งสองหน่วยงานได้มีการประสานงานกันตลอด
เพ่ือหาข้อสรุปในเรื่องของอัตราเงินเดือนการรับบุคลากรต่าง  ๆ เพ่ือให้สอดรับกัน โดยได้มีข้อสรุป 
ในการหารือร่วมกันและได้น าเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินการไปตามขั้นตอนโดยไม่ได้มี
ความล่าช้าแต่อย่างใด 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์  กรรมาธิการ ขอข้อมูลในการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่นมีการส่งเสริม

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และมีการรับซื้ออาหารสัตว์จากชุมชนอย่างไร โดยขอข้อมูลรายชื่อวิสาหกิจ
ชุมชนรวมทั้งมูลค่าและปริมาณที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีการสนับสนุนด้วย 
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๒๐ 
 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  ๒๘๔,๓๗๙,๕๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามว่าจะมีการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับประชาชนจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ จึงขอทราบ

ถึงที่มาของที่ดินจ านวนนี้ และที่มาของการจัดสรรที่ดินนี้ว่ามีที่มาอย่างไร 
- ขอสอบถามว่าโครงการ One Map ซึ่งเป็นโครงการย่อยของโครงการนี้ เช่น โครงการที่

เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ มีความแตกต่างกับโครงการประชาสัมพันธ์ในพ้ืน ที่อย่างไร  
และมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดท่ีต้องด าเนินการโครงการนี้ นอกจาก นี้เนื้องานของโครงการมีความ
แตกต่างจากโครงการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่อย่างไร 

- ขอสอบถามว่าโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีรายละเอียดหลักสูตรอย่างไร เพราะใน
โครงสร้างองค์กรนั้น พ้ืนฐานของบุคลากรมีพ้ืนฐานเรื่องการอ่านข้อมูลทางอากาศอยู่แล้ว ดังนั้น  
จึงต้องการทราบว่าหลักสูตรนี้ มีความละเอียดกว่าความรู้พ้ืนฐานของบุคลากรมากน้อยเพียงใดจึงมี
ความจ าเป็นต้องมีการจัดหลักสูตรนี้ขึ้นมา 

- โครงการ One Map เป็นโครงการที่มีความส าคัญ โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประเทศไทยมหีนว่ยงานรฐัที่ดแูลพ้ืนที่ของรฐั จ านวน ๑๐ หน่วยงาน ซึ่งดูแลพ้ืนที่รวม ๔๖๕ ล้านไร่ 
แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพียง ๓๒๐ ล้านไร่ แสดงให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานใช้แผนที่
มาตรส่วนไม่เหมือนกันท าให้เกิดความทับซ้อน โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๖ ใช้งบประมาณไปกว่า 
๓,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อจัดท าแผนที่ One Map และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนที่ท้าย
กฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนที่ One Map แล้ว ซึ่งมีการแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม  

อย่างไรก็ตาม ทั้ง ๓ กลุ่ม ได้ด าเนินการโครงการโดยได้มีการขอขยายระยะเวลาการด าเนินการ
ออกไปทั้ง ๓ กลุ่ม ซึ่งท าให้เสียงบประมาณแผ่นดินและเสียเวลาถึง ๓ ปี ไปโดยไม่สามารถด าเนินการ 
ท าแผนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้  หน่วยงานต่าง ๆ ให้เหตุผลว่า มีบุคลากรและงบประมาณ  
ไม่เพียงพอในการด าเนินงานและต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
และวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕  

- ขอทราบว่าปัจจุบัน ๗ ขั้นตอนในการด าเนินการ และได้มีการด าเนินการมาถึงขั้นที่ ๖ แล้ว  
โดยจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ทั้ง ๑๐ หน่วยงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีด้วย  อย่างไรก็ตาม  
ขอสอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงไม่ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีแทนการทบทวน และจะด าเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อใด เพ่ือให้ทั้ง ๑๐ หน่วยงานประกาศแผนที่แนบท้ายตามโครงการ One Map ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- หน่วยงานมีแนวทางการปกป้องฟ้ืนฟูป่าจากไฟป่าในพ้ืนที่ป่าในที่อยู่อาศัยของชุมชนหรือไม่ 
อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการให้สิทธิ  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการไฟป่า 

- โครงการ One Map ในการปรับปรุงที่ดินยังไม่มีความคืบหน้า โดยยังมีปัญหาการฟ้องร้อง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน ขอทราบว่ารายละเอียดแผนการด าเนินโครงการจะแล้วเสร็จ
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๒๑ 
 

เมื่อใดและใช้ระยะเวลานานเพียงใด และขอทราบพื้นที่เป้าหมายในการพิสูจน์สิทธิเป็นที่ดินประเภทใด
ใช้หลักเกณฑ์ใด และกรณีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่ งชาติที่ยังไม่มีความคืบหน้า 
ขอทราบว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด 

- ขอทราบความคืบหน้ าการเร่งรัดการด าเนิ นการในการออกกฎหมายล าดับรอง  
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  

- หน่วยงานมีแนวทางอย่างไรในการด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งท ากิน  
แหล่งสาธารณูปโภคในนิคมสร้างตนเองของพื้นที่ป่า 

- กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขออนุญาตก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หน่วยงานมีนโยบาย
ในการบูรณาการร่วมกันอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายการงบอุดหนุนให้กับคณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ในการพิจารณารับรองที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน 

- โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน หน่วยงานทราบข้อเท็จจริงหรือไม่กรณีที่มีการเก็บเงิน  
ค่ารังวัดแต่ไม่ด าเนินการรังวัด และหน่วยงานมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิที่ดิน ภ.บ.ท. ๕ 
และที่ดิน ส.ค. ๑ หรือไม่ อย่างไร 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ว่ามีประเด็นปัญหาด้านใดบ้าง 
- ปัญหาการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของวัด โรงเรียน หรือ  ศาสนสถาน หน่วยงานมีแนวทาง 

ในการแก้ไขอย่างไร 
- ขอให้หน่วยงานแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนกรณีป่าชายเลน และการพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น บางกรณีติดปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน ขอให้หน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
- ขอให้ชี้แจงว่ามติคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยงานมีการส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี 

เพื่อให้มีการแก้ไขหรือไม่  
- ปัญหาประเด็นการขาดบุคลากร เป็นเพราะหน่วยงานไม่มีกรอบอัตราก าลัง หรือมีกรอบ

อัตราก าลังแต่ไม่มีผู้มาสมัคร 
- ประเด็น One Map ขอให้หน่วยงานสะท้อนปัญหาความล่าช้าว่ามีสาเหตุมาจากอะไร  
- ปัญหาเรื่องป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ เมื่อจ าเป็นต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หน่วยงานเคยมีการตั้งข้อสังเกตในประเด็น
ดังกล่าวให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานหรือไม่ 

- โครงการประชาสัมพันธ์ One Map หน่วยงานมีแนวทางด าเนินการอย่างไร เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
การอบรม เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่กว้างขึ้น 

- ขอทราบความคืบหน้าของ คทช. กรุงเทพมหานคร 
- ปัญหาการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของบุคคล ของประชาชนพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
- หน่วยงานมีแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ าและลดช่องว่างการถือครองที่ดินของประชาชน

อย่างไร  
- เสนอให้มีการพิจารณาเช่าที่ดินเอกชนโดยรัฐ เพ่ือทดแทนการเก็บภาษีที่ดิน และน าที่ดิน

ดังกล่าวไปให้ผู้มีรายได้น้อยใช้อยู่อาศัยหรือท ากินในราคาถูก 
- เสนอให้น าที่ดินว่างเปล่าของรัฐให้ชุมชนเช่าหรือใช้ในราคาถูก หรือใช้ฟรี เพื่อประกอบอาชีพ 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็น One Map มีการด าเนินการโดยแบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๑ จังหวัด 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว จ านวน ๓ กลุ่มจังหวัด ปัจจุบันมีการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๔๔ 
จังหวัด เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ คือการเสนอ One Map ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และให้มีมติ
คณะรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ด าเนินปรับปรุงเส้นแนวเขตตามกฎหมายของตน  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- เหตุผลความล่าช้าในการจัดท า One Map คือมีขั้นตอนจ านวนมากในการด าเนินการ 
ของแต่ละหน่วยงาน มีแนวทางในการแก้ไข คือ แต่ละหน่วยงานต้องลดขั้นตอนในการจัดท าแผนที่  
ลง และแก้ไขกฎหมายที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

- ประเด็นการประชาสัมพันธ์ One Map เป็นการสร้างการรับรู้ของประชาชน ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากแนวเขต One Map โดยด าเนินการตามกลุ่มจังหวัด 

- ประเด็น One Map เฉพาะจุด ในพ้ืนที่นิคมซ้อนทับกับพ้ืนที่ป่าไม้  จะใช้วิธีแก้ไขโดย  
One Map เฉพาะจุด สาเหตุมาจากการที่เขตนิคมประกาศเขตซ้อนทับกับพ้ืนที่ป่าไม้ มีแนวทาง  
ในการแก้ไขคือ ใช้ภาพถ่ายทางอากาศพิสูจน์สิทธิ์ในอดีตว่ามีประชาชนอาศัยมาก่อนการประกาศ  
เขตป่าไม้หรือไม่ 

- ประเด็นการเขา้ถงึประปาและไฟฟ้า อยู่ระหว่างการเสนอคณะรฐัมนตรี ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในเขตที่ดินของรัฐทุกประเภท เป็นผู้ได้สิทธิในการเข้าถึงประปา ไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคได้ 

- ประเด็นพื้นที่ สปก. จังหวัดศรีสะเกษ เดิมเป็นพื้นที่ สปก. ทั้งจังหวัด ปัจจุบันได้มีการปรบัปรงุ
แนวเขตตาม One Map เรียบร้อยแล้ว 

- ประเด็นการจัดที่ดินท ากิน มติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้มีการจัดที่ดินท ากิน ในพ้ืนที่ที่ดิน  
ของรัฐทุกประเภท ส าหรับการจัดสาธารณูปโภคในพ้ืนที่อนุญาตแล้ว มีการมอบอ านาจให้ผ่าน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการด าเนินการได้ และแจ้งหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยาน 
เพื่อทราบเท่านั้น 

- ประเด็นการพิสูจน์สิทธิ์ หน่วยงานมีเป้าหมายในปีนี้ จ านวน ๑,๘๐๐ แปลง งบประมาณ
จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่หน่วยงานมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรในการด าเนินงาน และนักอ่าน
ภาพถ่ายทางอากาศ โดยดึงจากข้อมูลกรมแผนที่ทหาร ทั้งนี้ จ าเป็นต้องมีมาตรฐานกลางในการอ่าน
พิสูจน์สิทธิ์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานอ่านภาพถ่ายตามมาตรฐานเดียวกัน 

- ประเด็นงบประมาณบูรณาการด้านที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานมีการเสนอ
งบประมาณบูรณาการด้านที่ดินไปยังส านักงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ โดยหน่วยงาน
ได้น ามาเสนอเป็นแผนยุทธศาสตร์แทน 

- ประเด็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ที่ดิน หน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของ สปน. ในการท าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนเรื่องที่ดิน  

- ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน คือ ปัญหาด้านบุคลากร และข้อกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

- ประเด็นการพิสูจน์สิทธ์ส าหรับที่ดินวัดและมัสยิด หน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดท าหลักเกณฑ์
ในการพิสูจน์สิทธิ์ของที่ดินศาสนสถาน นอกเหนือจากการพิสูจน์สิทธิรายแปลงของราษฎร 
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- ประเด็นมติคณะรัฐมนตรีที่หน่วยงานขอยกเว้น คือ ๑. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ ก าหนดให้ กรณีก่อนเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อยุติเรื่องแนวเขตก่อน ว่าเป็นแนวเขตที่ สามารถ 
เข้าด าเนินการได้และไม่ซ้อนทับกับแนวเขตที่ก าหนดไว้ให้ด าเนินการตามกฎหมายอื่น ๆ และ  
๒. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรา ร่างกฎหมาย หรือร่าง
อนุบัญญัติ ที่ต้องมีแผนที่แนบท้าย ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของท้องที่การปกครอง แนวเขตการปกครอง ที่จ าเป็นต้องระบุในเนื้อหาของกฎหมายหรืออนุบัญญัติ 
รวมทั้งต้องมีผลตรวจสอบรับรองความถูกต้องของพื้นที่การปกครอง 

- การแก้ไขปัญหาประเด็นแผนที่ One Map คือการจัดท าแผนที่แนบท้ายประกาศ ซึ่งยังเป็น
รูปแบบของเอกสาร ควรเปลี่ยนมาท าในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไฟล์ดังกล่าว
ได้ ประกอบการตัดสินใจก่อนท านิติกรรมต่าง ๆ 

- ประเด็นการประชาสัมพันธ์ One Map หน่วยงานได้ด าเนินการสร้างการรับรู้ในแต่ละจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้มีความรู้ในการอ่านแผนที่แก่หน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นและประชาชน  
โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์เจาะจงรายจังหวัด 

- ประเด็น คทช. กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการเสนอพิจารณา ซึ่งไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่ดิน  
ท ากินเกษตรเหมือนในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ  

- ประเด็นกรอบบุคลากร หน่วยงานมีกรอบอัตราก าลัง แต่มีปัญหาเกี่ ยวกับการจัดสรร
อัตราก าลังจาก ก.พ. 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีการก าหนดกรอบเป้าหมายการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน พร้อมกับการก าหนดกรอบ

งบประมาณแต่ละปีให้มีความชัดเจน เนื่องจากเป็นนโยบายส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดิน เพ่ือไม่ให้มี
การขอรับงบประมาณเกินอัตราของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ควรมีการเพิ่มกรอบอัตราก าลังบุคลากร
ให้แก่ สคทช.  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารรายชื่อของจังหวัดที่มีการท า One Map เสร็จแล้ว และที่ยังไม่เสร็จ โดยในส่วนที่

ไม่แล้วเสร็จ มีระยะเวลาการด าเนินงานนานเท่าใดแล้ว และในกรณีที่ไม่แล้วเสร็จขอให้แจ้งด้วยว่า  
มีอุปสรรคในเรื่องใด จังหวัดใดจึงยังไม่แล้วเสร็จ เพ่ือหาแนวทางผลักดันให้แล้วเสร็จต่อไป  

๒. ขอเอกสารการจัดสรรที่ดนิท ากินให้กับประชาชนจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ โดยขอทราบถึงที่มา
ของที่ดินจ านวนนี้ และที่มาของการจัดสรรที่ดินดังกล่าว 

- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารแสดงรายละเอียดโครงการ One Map 
ซึ่งมีโครงการย่อย จ านวนมาก เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว  
ในระยะที่หนึ่งว่ามีผลการด าเนินการอย่างไร เพราะในปัจจุบันยังอยู่ในระยะที่ ๒ และผลของการรับฟัง
ความคิดเห็นมีความแตกต่างจากโครงการอื่นหรือโครงการประชาสัมพันธ์อย่างไร 
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- นายวารุจ  ศิริวัฒน์  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดชี้แจง 
ความคืบหน้าปัญหาการออกเอกสารสิทธิไม่แล้วเสร็จในพื้นที่อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารรายการกฎหมาย/กฎระเบียบที่หน่วยงาน
ต้องการเสนอแก้ไข เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาและท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

- นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดพ้ืนที่ที่หน่วยงานได้ประกาศ 
เป็นเขตที่ดินท ากินหรืออยู่อาศัยโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และข้อมูลพ้ืนที่ 
ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศเขต มีพ้ืนที่ใดบ้าง 

- นายณั ฐพงศ์   เปรมพูลสวัสดิ์  กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลหลักสูตรในโครงการ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นกลุ่มเป้าหมาย มีหน่วยงานใดบ้าง 

 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   ๒๔๖,๐๓๖,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอความคืบหน้าเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเร่งรัดการ

ขอผ่อนผันการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่อง การขอออกบ้านเลขที่
ชั่วคราวให้กับผู้บุกรุกเขตที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประชาชนที่อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐมาก่อนวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ เพ่ือให้เข้าถึงสาธารณูปโภคเป็นการชั่วคราว  

- ขอทราบรายละเอียดการขอรับการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบ
กฎหมายของประเทศตามข้อก าหนดว่าด้วยแนวทางการออกกฎหมาย เพ่ือให้การพัฒนามีความ
สอดคล้องกับแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (ODCD)  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีที่คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่า

สามารถด าเนินการได ้หากเป็นการให้ความร่วมมือกันในภาครัฐ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ได้มีปัญหาในเชิง
โครงสร้างของกฎหมาย 

- กรณีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องมาตรฐานกลางในการก าหนดโทษทางอาญา และการเร่งรัด
พระราชบัญญัติดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานที่จะ
ด าเนินการสนับสนุน Digital Economy ในประเทศไทย 

- กรณีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่จ าเป็น หน่วยงานจะด าเนินการเสนอไปยังส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนการผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี กฤษฎีกาจะเป็นผู้เสนอหากคณะรัฐมนตรีมี
มติผ่อนผันสามารถให้หน่วยงานสามารถออกเลขที่บ้านให้กับประชาชนที่อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิ 
แต่การด าเนินการมอบให้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย รวมกันพิจารณาแนวทางและการพิสูจน์สิทธิ  
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- ปัจจุบันประเทศไทยได้สมคัรเข้ารว่มกับองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(ODCD) เพ่ือยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งได้ด าเนินการ  
คันทรี โปรแกรม โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ หน่วยงานได้ขอแบ่ง
งบประมาณ เมื่อมติรับประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการ อาจใช้ระยะเวลาประมาณ ๔ – ๘ ปี ในการ
พัฒนาระบบกฎหมายและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ODCD  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจัดท าแผนที่ One Map เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งหมด ๔ กลุ่ม และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แต่ปัจจุบัน
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานรัฐที่ถือ
ครองที่ดิน ประกอบกับหน่วยงานจึงได้มีข้อหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้มีความเห็นไม่ให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  ควรรีบด าเนินการจัดท าหนังสือเพ่ือขอยกเลิกหรือยกเว้นมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕  
ต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งการด าเนินการขอยกเลิกดังกล่าวจะส่งผลให้โครงการ One Map 
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว  

- กรณีส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดท า 
Digital Map โดยมีความเห็นว่าการจัดท าดังกล่าวติดขัดทางด้านข้อกฎหมาย โดยส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาชี้แจงว่า ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๑๗ 
และมาตรา ๑๘ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดท าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย ดังนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติควรท าความเข้าใจในเรื่องการจัดท า Digital Map ว่าไม่มีข้อติดขัด
ทางด้านกฎหมาย  

- กรณีกฎหมายต่าง ๆ ที่ได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร การก าหนดโทษอาญาของ
แต่ละฉบับยังไม่มีมาตรฐานกลางอย่างชัดเจน หน่วยงานควรมีการยกร่างมาตรฐานกลางของโทษอาญาขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการอ้างอิงต่อไป  

- หน่วยงานควรเร่งรัดและน าเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือน ามาใช้ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคและความเท่าเทียมกันในการบังคับกฎหมาย  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และได้รับการทบทวน

แก้ไขปรับปรุงร้อยละ ๘๐ มีทั้งหมดจ านวนกี่รายการ 
๒. ขอทราบรายละเอียดบันทึกผลลัพธ์ในการเสนอทบทวนกฎหมายที่เสนอคณะรัฐมนตรีในช่วง

ระยะเวลา ๓ ปี ล่าสุด จ านวนกี่ฉบับ 
๓. ขอทราบข้อมูลรายชื่อองค์คณะในแต่ละด้านทั้งหมด และองค์คณะในแต่ละด้านน าเสนอ

กฎหมายในระยะเวลา ๓ ปี ทั้งหมดจ านวนกี่ฉบับ 
๔. ขอทราบรายชื่อกฎหมายที่ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

และรายชื่อกฎหมายที่ไม่ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
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- นายพนม  โพธิ์แก้ว กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่มีความจ าเป็นทั้งหมด 

 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ    ๒๕๙,๘๔๕,๕๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักข่าวกรองแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ    
- เมื่อพิจารณาโครงการเพ่ิมขีดความสามารถระบบเชื่อมโยงและระบบแลกเปลี่ยนข่าวกรอง  

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีการจัดซื้อระบบวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ขอทราบว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวมีความซ้ าซ้อนกับส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดหา
หรือไม่ และหน่วยงานมีการร่วมมือกันในการท างานอย่างไร 

- กรณีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นระบบข้อมูลเดิมที่เชื่อมโยงกับข้อมูลของกรมการปกครอง กรมบังคับคดี  
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการด าเนินงานมาตั้งแตป่ี ๒๕๖๑ ขอทราบว่าโครงการดงักล่าวมีความคล้ายคลงึ
กับโครงการของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่มีการขอรับการจัดสรร
งบประมาณในปี ๒๕๖๕ หรือไม่อย่างไร และหน่วยงานมีการประสานหารือก่อนมีการด าเนินจัดท า
โครงการหรือไม่  

- ขอทราบว่าโครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติ 
กิจกรรม การตรวจสอบประวัติบุคคลให้กับหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน หน่วยงานมีการด าเนินการ
ตรวจสอบประวัติบุคคลอย่างไร 

- เมื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อน  
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเห็นได้ว่างบประมาณในส่วนของส านักข่าวกรองแห่งชาติจะ
แฝงอยู่ในหน่วยงานอื่น ๆ หลายหน่วยงาน ขอทราบว่าหน่วยงานมีบทบาทในการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการบูรณาการร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และส านักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อนอย่างไร 
เนื่องจากโครงการต่าง ๆ หลายโครงการมีความคลายคลึงกัน 

- เมื่อพิจารณาจากพันธกิจของหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางบูรณาการข่าวกรองแห่งชาติ ขอทราบ
ว่าหน่วยงานมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีการข่าวเป็นของตนเองอย่างไร  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการประเมินความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าวต่องานข่าวกรองที่ถู กน าไปใช้
ประโยชน์ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ทุก ๆ ปี  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการจัดซื้อระบบภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซ้ าซ้อนกับส านักงานคณะกรรมการ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือไม่ หน่วยงานเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังและสืบสวน
ขั้นต้น ซึ่งเรื่องความมั่นคงหน่วยงาน สกมช. ให้หน่วยงานเป็นผู้ดูแล โดยภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นส่ง 
Malware เข้ามาฝังในระบบหน่วยงานของราชการ เพ่ือเข้ามาขโมยข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ หน่วยงานมี
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หน้าที่ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาพร้อมกับหารือกับ หน่วยงาน สกมช. เพ่ือศึกษาว่า Malware  
มาจากกลุ่มไหน  

- กรณีการเชื่อโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกในงบประมาณ จ านวน ๗ ล้านบาท เป็นการ
ซ่อมแซมระบบที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดมาจากรัฐบาลต้องมีการเชื่อมต่อเข้าหากัน  
ท าให้ต้องมีการซื้อระบบป้องกันภัยของหน่วยงานตนเอง และระบบที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก 
การด าเนินงานตรวจสอบข้อมูลบุคคลของหน่วยงานกระท าต่อบุคคลที่เป็นเป้าหมายต่อความมั่นคง  
ส่วนบุคคลที่เห็นต่างหน่วยงานจะไม่เข้าไปตรวจสอบ  

- กรณีการท าประวัติบุคคลข้าราชการตุลาการที่บรรจุใหม่  หรือข้าราชการกระทรวง  
การต่างประเทศที่บรรจุใหม่ หน่วยงานต้องมีการตรวจสอบประวัติก่อน ซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศ  

- กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยงานมีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง การเป็นเจ้าภาพ
หลักบางปีหน่วยงานก็เป็นเจ้าภาพและบางปีก็มิได้เป็นเจ้าภาพหลัก แต่ปัจจุบันงบประมาณด้านข่าว
กรองไปอยู่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ เป็นหลักในการบูรณาการ
ร่วมกัน   

- กรณีความซ้ าซ้อน หน่วยด าเนินงานตามภารกิจที่หน่วยงาน สกมช. มอบให้ อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานมีความร่วมมือกับต่างประเทศ มีความช านาญด้านการสืบสวนหาข่าว ถึงว่าหน่วยงานมีขีด
ความสามารถสูงเช่นกัน  

- กรณีบทบาทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องของการบูรณการข่าวกรอง ก่อนปี ๒๕๔๔ 
ต่างคนต่างรายงาน ในปี ๒๕๔๔ มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ ท าให้หน่วยงาน 
มีด าเนินการร่วมกันในนามประชาคมข่าวกรอง ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด จ านวน ๖ แห่ง ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคใต้ตอนล่าง โดยหน่วยงานจะส่งข่าวมายัง
หน่วยงานเพื่อประเมินสถานการณ์  

- กรณีการวัดความเชื่อมั่น หน่วยงานมีการกระจายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ก าหนด
นโยบาย การจัดท าข้อสั่งการณ์ต่าง ๆ เช่น การโจมตีของกลุ่มฮามาส หน่วยงานมี ส่วนเข้าไปติดต่อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือตัวประกัน เป็นต้น 

- กรณีเรื่องงบครุภัณฑ์เป็นการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มขึ้น ที่เกิดความเสียหายหรือ
บกพร่อง ส่วนปัญหาประดิษฐ์เป็นการข่าวกรองให้รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดโครงการเพ่ิมขีดความสามารถงาน

ข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองทั้งหมด ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
และความพร้อมประเชิญภัยคุกคามทุกมิติ  
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ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ๑๑๗,๐๑๐,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในประเด็น

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีมาตรการในการป้องกันทางด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 

เกี่ยวกับการใช้แอปฯ “ทางรัฐ” ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอย่างไร  
- กรณีการจัดท าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน คือ ระบบลงทะเบียน 

และระบบ Playmat ขอทราบว่าการด าเนินการทั้งสองระบบดังกล่าวหน่วยงานจะเป็นผู้ด าเนินการเอง
หรือจ้างบุคคลภายนอก และมีการใช้งบประมาณในการจัดท าระบบลงเทียบจากส่วนไหน  

- กรณีระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ ที่มีผู้ประกอบเข้าใช้งานเป็น จ านวน 
๓๖,๐๐๐ ราย และมีใบอนุญาตสะสม จ านวน ๕๓,๐๐๐ ครั้ง ขอทราบว่าระบบดังกล่าวเป็นการใช้
ระบบเฉพาะในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครหรือไม่ และการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบเป็นใบอนุญาต
ประเภทใด 

- ขอทราบว่าโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลต้นแบบ จ านวน ๔๖ ล้านบาท เป็นโครงการต่อยอด
ระบบลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่ และสามารถใช้ระบบลงทะเบียนดังกล่าวได้เมื่อไหร่ 

- กรณี Super App ที่มีการเข้าใช้บริการในปี ๒๕๖๗ เป็น จ านวน ๒ ล้านครั้ง แต่การบริการ 
ใน App บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดแผนงานบูรณาการดิจิทัล โครงการยกระดับความสามารถและสร้าง
ความพร้อมของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล ว่าเหตุใดในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ถึงมีการก าหนด
แผนงานให้มีการอบรมผู้บริหาร จ านวน ๕๐ คน ทั้งที่ในปีที่ผ่านก าหนดให้ผู้เข้าอบรมเป็นระดับ
ปฏิบัติการ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดท าระบบดิจิทัลโดยค านึงถึงกลุ่มผู้สูงอายุหรือไม่ 
อย่างไร 

- เมื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลต้นแบบ จ านวน ๔๖ ล้านบาท  
มีการก าหนดการแบ่งงวดงาน ขอทราบว่าเหตุใดถึงมีการใช้ชื่อโครงการว่าเป็น “ต้นแบบ” 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีมาตรการในการป้องกัน การพัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยงานมีการวางมาตรการ  

ไว้หลายด้านด้วยกัน เช่น ด้านเทคนิค ประกอบด้วยการออกแบบร ะบบ การพัฒนาระบบ  
และการจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบ ด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยหน่วยงานมีการใช้ Firewall โดยมีการ
พัฒนาระบบจะมีการตรวจสอบทุกครั้ง การตรวจสอบช่องว่างอย่างสม่ าเสมอ เมื่อตรวจพบ  
จะด าเนินการปิดกั้น และการตรวจจับภัยคุกคามต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันที และมีแนว
ทางการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานที่ดูแลระบบ เพ่ือป้องกันการโจมตีจากบัญชีผู้ใช้งาน ประกอบกับ
การแจ้งเตือนระบบไซเบอร์ Cyber Security ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่วนมาตรการด้านนโยบาย
หน่วยงานได้รับมาตรฐาน ISO 27001 เป็นนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการจัดอบรม
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เจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ มาตรการด้านกฎหมายหน่วยงานปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด อย่างไรก็ตาม แม้หน่วยงานมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเข็มงวด ประชาชนต้องมี
การระมัดระวังหรือป้องกันตัวเองเพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ 

- กรณีการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือระบบเพื่อรองรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต รัฐบาลได้ประกาศ
ให้การลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตให้ด าเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน 
ที่ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา ๒ ปี และเป็นการต่อยอดจากแอปพลิเคชันเดิมที่มี โดยระบบลงทะเบียน
และระบบ  Payment หน่วยงานได้ขยายขีดความสามารถเพ่ือรองรับผู้ เข้าใช้ที่มีจ านวนมาก  
แต่ระยะเวลาอันจ ากัดหน่วยงานได้หาบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยพัฒนาเพ่ือให้ด าเนินการทันตามที่
รัฐบาลประกาศ ส่วนงบประมาณเป็นการใช้งบประมาณในปี ๒๕๖๗ ที่มีอยู่มาเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดหาผู้พัฒนาระบบภายนอกเข้ามา และของบกลางบางส่วน จ านวน ๖๒.๕ ล้านบาท  
เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS และใช้จ่ายในการพิสูจน์ยืนยันตัวตน ปัจจุบันได้การจัดท า TOR 
และอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนระบบ  Payment หน่วยงานมีการตั้งทีมขึ้นมาเพ่ือศึกษา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบ โดยขอความร่วมมือ 
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกหลายแห่ง การเขียนโปรแกรมหรือการพัฒนาระบบหน่วยงานใช้วิธีจ้าง
บุคคลภายนอก โดยของบกลาง จ านวน ๙๕ ล้านบาท เป็นค่าพัฒนาระบบยังไม่รวมถึงค่าด าเนินการ 
ปัจจุบันได้การจัดท า TOR และอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

- กรณี ระบบ One Family One Soft Power เป็น โครงการที่หน่วยงานร่วมกับหลาย
หน่วยงาน หน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ พร้อมจัดอบรม  
และวิธีการติดตั้งกับเจ้าหน้าที่ของกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับประชาชนต่อไป และ
รับผิดชอบในหาระบบ  e – learning เพ่ื อ รองรับประชาชนที่ เป็ น  Soft Power โดยระบบ  
e – learning หน่วยงานไม่ ได้รับงบประมาณแต่หน่วยงานไปของบประมาณจากกองทุน DE  
แต่ไม่สามารถของบประมาณได้ ท าให้ต้องใช้ระบบ  e – learning ที่มีเพ่ือรองรับโครงการนี้ไปก่อน
เบื้องต้น 

- กรณีชี้วัดที่ประเมนิความคุ้มค่าของงบประมาณ จ านวน ๑ เท่า เป็นการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ สามารถประหยัดงบประมาณได้หรือไม่  

- กรณีการเป็นเจ้าภาพแผนบูรณาการที่มีชื่อโครงการของในส่วนของหน่วยงานและโครงการ  
ที่รัฐของมาด าเนินการนั้น ชื่ออาจมีความคล้ายกันแต่เป็นคนละโครงการและไม่ได้มีความซ้ าซ้อน 

- กรณีระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ (Biz Portal) ที่มีผู้ใช้บริการจ านวน 
๓๖,๐๐๐ ราย ส าหรับใบอนุญาตที่หน่วยงานร่วมกับหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตเป็นใบอนุญาต 
ที่ครอบคลุมผู้ประกอบการทั่วประเทศ ยกเว้นบางใบอนุญาตที่อนุญาตเฉพาะที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- กรณีระบบกลางทางกฎหมายที่ตรวจพบว่าระบบไม่เสถียรขออนุญาตรับไปปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 

- กรณีโครงการสาธารณะต้นแบบ จ านวน ๔๖ ล้านบาท เป็นการต่อยอดโครงการดิจิทัล 
วอลเล็ต ซึ่งตามที่รัฐบาลประกาศไว้ต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน แม้ระยะเวลายัง
จ ากัดหน่วยงานยังสามารถด าเนินการได้ ส่วนการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๘ เป็นการใช้
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งบประมาณเพื่อพัฒนาปรับปรุง Super App ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการบริการใหม่ ๆ 
จากหน่วยงานภาครัฐ 

- กรณีโครงการ workD ที่ขอรับงบประมาณ จ านวน ๒๘๕ ล้านบาท เป็นโครงการที่จัดหา
ระบบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือรองรับบัญชีผู้ใช้งานให้ได้ ๑๕๐,๐๐๐ บัญชี ซึ่งในปีงบประมาณ 
๒๕๖๗ หน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณจึงเป็นการใช้งบประมาณเหลือจ่าย จ านวน ๑๐ ล้านบาท  
และของบกลางเพิ่มอีก ๗๙.๒ ล้านบาท  

- กรณีในส่วนของ DG Cloud และ Cloud First Policy มติคณะรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะด้านเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการใช้ Cloud เป็นหลัก โดยให้คณะกรรมการรัฐบาล
ดิจิทัลเป็นผู้ด าเนินการ หน่วยงานจะเปน็ฝ่ายเลขาในคณะกรรมการนี้ เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการ
ต่อไป 

- กรณีการเข้าใช้ Super App แล้วไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ อาจเกิดจากที่ผู้ เข้าใช้ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับระบบนั้น หรือบางช่วงเวลามีผู้เข้าใช้งานเป็นจ านวนมากส่งผลให้ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ 
ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนดาวน์โหลด จ านวน ๔ ล้านครั้ง มีปริมาณธุรกรรม จ านวน ๑๗ ล้านครั้ง  

- กรณีเรื่องการจัดอบรมผู้บริหารเป็นการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ CIO เป็นหลักสูตรภาคบังคับตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งหน่วยงานมีการจัด
อบรมครอบคลุมบุคลากรภาครัฐทุกระดับ  

- กรณีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ให้ค านึงถึงทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงได้ หน่วยงานขอรับ
ข้อเสนอแนะเพื่อไปด าเนินการต่อไป 

- กรณีชื่อโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลต้นแบบ ขณะนั้นยังเป็นโครงการต้นแบบและเป็นการขอ
งบประมาณอย่างต่อเนื่องท าให้คงชื่อ “ต้นแบบ” 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ปัจจุบันระบบกลางทางกฎหมายมีปัญหาในเรื่องการเข้าใช้ระบบสืบค้นข้อมูล หน่วยงานควรมีการ

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การเข้าใช้ระบบกลางทางกฎหมายเกิดความรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสาร TOR หรือสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดท าระบบลงทะเบียน ที่อยู่ภายใต้

โครงการดิจิทัลวอลเล็ต  
๒. ขอเอกสาร TOR หรือสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดท าระบบ Payment ที่อยู่ภายใต้

โครงการดิจิทัลวอลเล็ต  
- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารรายละเอียดการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของจ านวนงบประมาณที่สร้างความคุ้มค่าใน

การเพิ่มประสิทธิในการบริการภาครัฐได้ ๑ เท่า  
๒. ขอทราบรายละเอียดและวตัถุประสงค์ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดจิิทัลภาครัฐทีม่ี

ความมั่นคงปลอดภัยที่อยู่ภายใต้การก ากับของหน่วยงาน และโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน
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และความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลที่อยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสารแผนภาพรวมของระบบงบประมาณ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต โดยแจกแจงส่วนประกอบต่าง ๆ และอธิบายถึงส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain และให้แสดงเอกสารประกอบถึงรายละเอียดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และ TOR 

- นายพชร  จันทรรวงทอง เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอรายละเอียดโครงการพัฒนา
บริการกลางดิจิทัล จ านวน ๒๙๗ ล้านบาท ทั้งหมด เนื่องจากโครงการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นจ้างเหมา
บริการการจัดการระบบเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ  

 
ส านักงานคณะกรรมการการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ   ๓๕๐,๕๗๑,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าปัญหาการหลอกลวงที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน จากการด าเนินงานของ

หน่วยงานที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มีจ านวนลดลงมากน้อยเพียงใด  
- เมื่อพิจารณาเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นมาใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่มีความต่อเนื่อง

จากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขอทราบว่าตัวชีว้ัดที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีการด าเนินโครงการ
เสร็จสิ้นหรือไม่ อย่างไร 

- เมื่อพิจารณาโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย จ านวน 
๑๑๗ ล้านบาท มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจ านวนน้อยมาก ขอทราบ
ว่าหน่วยงานมีแนวทางการด าเนินการเพ่ิมเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานเข้ามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นอย่างไร  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการด าเนินงาน
ในลักษณะเดียวกันให้เกิดความรวดเร็วและลดความซ้ าซ้อนในภารกิจต่าง ๆ  

- ขอทราบรายละเอียดที่มาของเงินนอกงบประมาณในปี ๒๕๖๘ จ านวน ๗๙๐ ล้านบาท  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางและเป้าหมายการเปิดอบรมการให้ความรู้กับหน่วยงาน

ราชการและหน่วยงานเอกชน 
- ขอทราบว่าในปัจจุบันการลักลอบขายขอ้มูลส่วนบคุคล มีข้อมูลที่หลุดมาจากหน่วยงานภาครัฐ

หรือไม่ อย่างไร 
- ปัจจุบันแก๊งคอลเซ็นเตอร์มุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ขอทราบว่าหน่วยงาน 

มีแนวทางการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างไร 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีแนวทางที่จะให้ความเชื่อมั่นว่าระบบมีความปลอดภัย หน่วยงานมีการตรวจสอบ 

ในทุก ๆ ด้าน โดยใช้มาตรฐานให้เป็นสากลเพ่ือให้แอปพลิเคชันดังกล่าวเกิดความเชื่อมั่นมากที่สุด 
รวมถึงความเชื่อมั่นในการใช้งาน  

- กรณีสถิติภัยคุกคามเกี่ยวกับระบบงานของรัฐบาลที่มีช่องโว่หรือมีการโจมตี มีแนวโน้มของ
ความรุนแรงและจ านวนที่ครั้งที่พบเจอลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เช่น ระบบที่ให้บริการประชาชนต่าง ๆ 
แต่จ านวนเลขที่สูงจะเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีการฝังโฆษณาเว็บพนัน
และเว็บอื่น ๆ โดยพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญเพ่ือด าเนินการ ส่วนปัญหาระบบสะดุดจากการใช้
งานที่เกิดขึ้นในภาครัฐและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ปัจจุบัน
พระราชบัญญัติไซเบอร์ฯ ไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานเอกชนที่ท างานให้รัฐหรือที่
เก็บข้อมูลของประชาชนเป็นจ านวนกฎหมายที่บังคับได้เป็นกฎหมาย PDPA  

- กรณีการหลอกลวงออนไลน์มีทางต ารวจมีช่องทางการติดต่อออนไลน์ ศูนย์ AOC 1141  
มีส่วนท าให้ระงับบญัชีมา้และอายัดทรัพย์คืน หน่วยงานจะด าเนินการในเชิงรุกก่อนที่จะมีผู้เสียหาย เช่น 
การปิดกั้นเว็บ การเฝ้าระวังภัยล่วงหน้า  

- กรณีตัวชี้วัดที่มีการปรับแก้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คือ แผนระดับ ๑ และแผนระดับ ๒  
ที่เป็นแผนด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งในปี ๒๕๖๗ ยังไม่มี จึงใช้ตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้ด าเนินการ
และในปี ๒๕๖๘ จึงมีการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับแผนระดับ ๑ และระดับ ๒ เพื่อตอบโจทย์ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

- กรณีโครงการเสริมสร้างความสามารถ จ านวน ๑๑๗ ล้านบาท เป็นการทดสอบเจาะระบบ
ล่วงหน้า การวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัล การพัฒนาบุคลากร การฝึกซ้อมหน่วยงานภาครัฐที่มี
ความส าคัญ ส่วนการด าเนินการร่วมกนัเปา้หมาย คือ ลดคนที่ถูกหลอก แต่ส่วนทาง DE และต ารวจเป็น
การมีคดีแล้วเข้าไปจับกุม หน่วยงานมีเป้าหมายที่จะลดจ านวนคดีและให้ความรู้กับประชาชน  

- กรณีพระราชบัญญัตจิะด าเนนิการออกแบบให้ใช้ด าเนินการร่วมกัน โดยให้หน่วยงานเป็นหลัก
และร่วมกับหน่วยงานที่ควบคุมก ากับดูแลในการเฝ้าระวัง โดยส านักข่าวกรองแห่งชาติต้องเฝ้าระวัง
ระบบของภาครัฐ ท าให้ต้องมีการด าเนินการร่วมกัน 

- กรณีเงินนอกงบประมาณในแผนงบประมาณปี ๒๕๖๘ เป็นตัวเลขที่มีการขอแต่ยังไม่ได้รับ 
การอนุมัติลงมา 

- กรณีขยายบุคคลในภาครัฐเดิมและภาคเอกชนที่มีความจ าเป็นต่อประเทศ ในการพัฒนา
ประชาชนและเยาวชน แต่ข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณการขยายการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย  
ความร่วมมือต่าง ๆ ประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าแห่ง เพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชนและใช้งบประมาณ 
ให้น้อยที่สุด 

- กรณีการดูแลแอปพลิเคชันหน่วยงานมีหน้าที่เสริมในเรื่องความปลอดภัย และข้อมูลที่รั่วไหล
หน่วยงานด าเนินการร่วมกับส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนที่มีการ
รั่วไหลแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ และกรณีที่บุคคลในหน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ตั้งใจเกิดขึ้นเป็น
จ านวนมาก  
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- กรณีภัยคุกคามที่ เกิดขึ้นจากนอกประเทศมี ๒ ประเด็น คือ การจดทะเบียนเว็บไซต์ 
หน่วยงานแนวทางการป้องกันเพ่ือปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าว ส่วนเซิร์ฟเวอร์และแอปดูดเงินเป็น Cloud  
ที่อยู่นอกประเทศส่วนใหญ่จะอยู่ประเทศสิงคโปร์และประเทศจีน อีกทั้ง หน่วยงานได้มีการร่ วมมือกับ
หน่วยงานไซเบอร์สิงคโปร์และหน่วยงานไซเบอร์จีน  

 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   ๑๓,๙๕๑,๘๐๘,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดท าแอปฯ ส ารวจ Soft Power ประชาชน จ านวน  

๙๖ ล้านบาท ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณในปี  ๒๕๖๗ และเหตุใดในปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
งบการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแอปฯ ดังกล่าวกับไปอยู่ที่ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
จ านวน ๔๖ ล้านบาท  

- เมื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคง
มีงบประมาณจ านวน ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท มีการก าหนดเป้าหมายของกองทุน จ านวน ๓๕,๔๓๘ 
กองทุน ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการพิจารณาอย่างไร 

- ขอทราบว่าการจัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกบัการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีหมู่บ้านมีจ านวนประมาณ 
๑ ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการสร้างผู้ตรวจบัญชี จ านวน ๕๐๐ คน ซึ่งจากเดิมที่มีอยู่แล้ว  
จ านวน ๖๓๙ คน เป็นการเตรียมความพร้อมที่น้อยเกินไปหรือไม่ 

- เมื่อพิจารณาโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้าน
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เป็นปีที่ ๒ ที่มีงบประมาณ จ านวนประมาณ 
๗๐๐ ล้านบาท เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านบริหารจัดการกระบวนการผลิตน้ าประปาเช่นเดียวกัน  
แต่ในขณะเดียวกันมีการตั้งโครงการปรับปรุงน้ าประปาหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือให้เป็นน้ าดื่ม
มาตรฐาน ซึ่งขอรับงบประมาณ จ านวน ๓๐ ล้านบาท ที่เป็นการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ขอทราบว่าการ
ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย คือ นวัตกรรมอะไร และการด าเนินโครงการปรับปรุงน้ าประปาหมู่บ้านฯ 
แตกต่างจากโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านฯ อย่างไร มีความซ้ าซ้อนกันหรือไม่ 

- ขอทราบความคืบหนา้ ปัญหา และอุปสรรคของโครงการ Solar Home ที่ไปด าเนินการให้กับ
ประชาชน ๓,๗๐๐ ระบบ ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๗  

- เมื่อพิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเป็น
จ านวน ๗ เท่า ซึ่งต่างจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีงบประมาณเพิ่มขึ้น จ านวน ๕ เท่า ขอทราบว่าการที่
ของบประมาณเพิ่มขึ้นหน่วยงานมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการรองรับที่เพิ่มขึ้นอย่างไร  

- ขอทราบว่าปัจจุบันบทบาทของกองทุนหมู่บ้านในโครงการซอฟต์พาวเวอร์มีการด าเนินงาน
อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการจัดท าแผนร่วมกับสถาบันทางการเงิน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ 
กู้เงิน ครัวเรือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ได้หรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบว่าโครงการที่เกี่ยวกับข้องกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน ๒ โครงการ 
หน่วยงานมีแนวทางที่จะน างบประมาณของกองทุนอนุรักษ์พลังงานมาใช้หรือไม่ อย่างไร 
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๓๔ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณี  One Family One Soft Power ในอดีตที่ผ่านหน่วยงานได้รับมอบหมายให้ เป็น

หน่วยงานที่รับลงทะเบียน ปัจจุบันเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนพื้นที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือมือ
ถือได้ ซึ่งโครงการที่หน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องในการผลักดันเป็นโครงการหนึ่ งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหาร 
และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการออนไซต์ 

- กรณีโครงที่ขอรับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๗ เกี่ยวกับการรับลงทะเบียน ปัจจุบันโครงการ
ดังกล่าวยังมิได้มีการเริ่มด าเนินโครงการ เนื่องจาก กังวลว่าจะเป็นโครงการที่มีความทับซ้อน ขณะนี้อยู่
ในระหว่างการหารือกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการ Soft Power  

- กรณีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองอย่างมีเงื่อนไข ตลอดระยะเวลา ๓ ปี ที่ผ่านมา
หน่วยงานได้มีการหารืออย่างต่อเนื่องเพ่ือจะด าเนินการแก้ไข ประกอบกับหน่วยงานพยายามพัฒนา  
ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นจ านวนน้อย ซึ่งในปีถัดไปจะตั้งให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 

- กรณีโครงการประปาที่มี จ านวน ๒ โครงการ โครงการประปาที่เกี่ยวกับโซลาร์จะเป็นการ
ปรับปรุง ส่วนโครงการการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาเป็นปีแรกหน่วยงานเริ่มด าเนินการ  

- กรณีงบประมาณเกี่ยวกับการจัดท าโซลาร์ที่ด าเนินการมาตั้งแต่ปี  ๒๕๖๗ อยู่ในระหว่าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

- กรณีการของบประมาณจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน หน่วยงานไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอ
งบประมาณได้ เนื่องจาก เป็นกองทุนเช่นเดียวกัน 

- กรณีโครงการโคแสนล้านเป็นโครงการที่มีระยะเวลา ๑ ปี ที่ให้ประชาชนสามารถไปกู้เงิน 
กับธนาคาร โดยรัฐมีการชดเชยดอกเบี้ยให้ ๒ ปีแรก ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จะเป็นคู่สัญญา ขณะนี้หน่วยงานได้มีหารือกับทางธนาคารเพื่อจัดท าคู่มือในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ 

- กรณีโครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่ นคง 
หน่วยงานมีแนวทางที่จะทุกหมู่บ้านที่ยังด าเนินการ แต่ติดข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณท าให้
คณะกรรมการมีการคดิทบทวน แต่ในเบื้องตน้เรือ่งของการกระจายตวัหนว่ยงานไดใ้ห้กองทุนท่ีมีเกรด A 
และกองทุน ที่มีเกรด B ส่งงบการเงินมา 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในทั่วถึงและครอบคลุมทุกภูมิภาคที่มี

ความต้องการ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารผลการด าเนินล่าสุดเกี่ยวกับโครงการ “โคแสนล้าน” ที่ก าหนดเป้าหมาย ๑ แสน

ครัวเรือน ครัวเรือนละ ๒ ตัว  
๒. ขอเอกสารโครงการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร ๓ ปี ล่าสุด ว่ามีการด าเนินการแล้ว

ทั้งหมดกี่โครงการ โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็นชื่อโครงการและงบประมาณ 
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๓๕ 
 

- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดการก าหนดแนวทางการพิจารณากองทุนเป้าหมาย ที่อยู่ภายใต้ โครงการ

สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคง ที่มีจ านวน ๓๕,๔๓๘ กองทุน  
มีการกระจายตัวในรายจังหวัดอย่างไร  

๒. ขอรายละเอียดและที่มาเกี่ยวกับการด าเนินโครงการปรับปรุงน้ าประปาหมู่บ้านและชุมชน
เมืองเพื่อให้เป็นน้ าดื่มมาตรฐาน 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอรายละเอียดการแบ่งล าดับของกองทุนหมู่บ้านและกองทุนในแต่ละล าดับมีหมู่บ้าน  

เป็นจ านวนเท่าไหร่  
๒. ขอรายละเอียดโครงการและ TOR ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดท าระบบฐานข้อมูลขนาด

ใหญ่  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติมกรมบัญชีกลาง 
- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 

๒๕๖๖ ในส่วนของทุนหมุนเวียนให้กับกรรมาธิการทุกท่าน 

 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๒๑.๑๐ นาฬิกา 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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